

Ngày 11 tháng 9 năm 2020

Thân gửi: Nhân viên và các bên liên quan của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Chủ đề: Sơ tán cháy rừng, COVID-19 và cảm ơn các bạn

Đại dịch COVID-19 kêu gọi tất cả chúng ta bước lên và làm điều phi thường. Bây giờ, với những đám cháy rừng trên khắp Oregon, công việc bạn đang làm vô cùng to lớn.

Các nhà tập thể và Nhà nuôi dưỡng đã được sơ tán trên toàn tiểu bang và các nhà cung cấp phải linh hoạt và sáng tạo trong việc xác định các địa điểm sơ tán thích hợp đồng thời lưu ý đến các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Mức độ của các cuộc sơ tán đã tạo ra nhu cầu điều chỉnh kế hoạch và di chuyển những người khuyết tật về trí tuệ và phát triển (I/DD) và chỉ đạo nhân viên hỗ trợ vào các tòa nhà hành chính, khách sạn và thậm chí cả những ngôi nhà trống của các tổ chức khác. Người quản lý hồ sơ đang giữ liên lạc chặt chẽ với những cá nhân mà họ hỗ trợ. Cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục hỗ trợ mọi người theo những cách sáng tạo.

Tình huống này thật khó khăn. Nhân viên và DSP đã phải sơ tán, một số đã phải trải qua những mất mát nghiêm trọng. Trái tim của chúng tôi hướng về mỗi người trong số các bạn.

Tôi cũng muốn đảm bảo rằng bạn đã xem hướng dẫn quan trọng từ Cơ quan Y tế Oregon về những việc cần làm nếu một người cần sơ tán và cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đang bị cách ly hoặc cô lập. Hãy đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:

<https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3257.pdf>

Trước khi đám cháy rừng gây kinh ngạc cho thế giới của chúng ta, tôi đã quay một video để ghi nhận các DSP và toàn bộ lực lượng lao động của chúng ta trong tuần lễ Ghi nhận các chuyên viên hỗ trợ trực tiếp. Cảm nghĩ trong video vẫn chân thực trong khi những đám cháy rừng xảy ra. Tôi tự

hào và vinh dự được trở thành một phần của mạng lưới những người có tầm nhìn và cam kết rõ ràng với những người bị I/DD và với nhau. Tôi hy vọng bạn sẽ dành một chút thời gian để [xem video](#).

Xin hãy giữ gìn sức khỏe. Hãy an toàn.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services hay ODDS)

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây có tại

<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và khám phá trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, ở dạng bản in khổ lớn, chữ braille hay theo định dạng quý vị muốn. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người bị điếc, điếc-mù, khiếm thính hoặc có khuyết tật về lời nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hay www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.